



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๙๗,๘๗๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

KTCปลูกจิตสำนึกเด็กไทยรู้จักรักไทย



บาท ได้แก่ น.ส.อุษายากร ชะระ-
ภิญโญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ประสานมิตร และ น.ส.
ลักษิตา เดชะคงคา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ส่วนน้องๆอีก 4 คน ได้รับทุน
การศึกษาทีมละ 20,000 บาท โดย
เคทีซียังได้มอบวุฒิบัตรให้กับนิสิต
นักศึกษา ในโครงการที่ผ่านการ
ทำงานกับเคทีซี 300 ชั่วโมงอีก
ด้วย เพื่อแสดงความขอบคุณและ
สร้างเสริมกำลังใจให้นิสิต นักศึกษา
ที่มีความตั้งใจในการทำงาน
มาโดยตลอด

เคทีซีฉลองความสำเร็จ 11 ปี โครงการ Learn & Earn @ KTC จัดประกวดโครงงานภายใต้แนวคิด “สินค้าไทยก้าวไกลทั่วโลก” ปลูกจิตสำนึกนิสิต นักศึกษา ร่วมสืบสานความเป็นไทย ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้าไทย

นายระพีพร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ Learn & Earn @ KTC เป็นโครงการที่เคทีซีริเริ่มขึ้น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการมุ่งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเป็นสำคัญ โดยโครงการ Learn & Earn @ KTC ได้ดำเนินการมาจนถึงปีนี้นับเป็นปีที่ 11 และได้รับการตอบรับอย่างดีจากสถาบัน



การศึกษา นิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมทำงานกับเคทีซีมากกว่า 3,000 คน จากผู้สมัครกว่า 30,000 คน” โดยในปีนี้ได้จัดการประกวด KTC Top Performance Awards ภายใต้หัวข้อ “สินค้าไทยก้าวไกลทั่วโลก” ซึ่งทุนการ

ศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ในการร่วมปลูกจิตสำนึกและสืบสานความเป็นไทย ถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้าที่เกิดจากคนไทย สำหรับทีมชนะเลิศได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 60,000

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้ปลูกจิตสำนึกการร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย รวมไปถึงการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม ผ่านกิจกรรม Learn & Earn Field Trip ซึ่งพานักศึกษาออกไปเปิดประสบการณ์แสวงหาความรู้นอกห้องเรียน ให้น้องๆได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความเป็นไทยในหลากหลายแง่มุม เพื่อทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีในการเตรียมรับสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้า รวมถึงการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรียมพร้อมสู่ AEC อีกด้วย

